

**'คุณหญิงแอ่ว' ทุบโต๊ะให้ ม.
เผยแพร่ข้อมูลสอบป.1 ใน 15 วัน**

คุณหญิงแอ่ว ทุบโต๊ะให้ ม.
เกษตรฯ เผยข้อมูลผลสอบเด็ก
ป.1 เข้าโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
ภายใน 15 วัน (อ่านหน้า 16)

สำนักหอสมุด

บัณฑิตามกฎหมายอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงมีมติให้ประธานทำหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิธีราช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมติคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยประธานคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเร็ว และให้รายงานให้ทราบภายใน 15 วัน พร้อมทั้งจะชี้แจงด้วยว่าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนย่อมถือได้ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และอาจต้องรับผิดชอบทางวินัย ทางแพ่งและทางอาญา

อนึ่ง ก่อนหน้านั้นนางสุมาลี สิณปโสภาท มารดาของ ค.ณ. ณัฐนิช ซึ่งสอบเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ไม่ได้ และฟ้องร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบและบัญชีคะแนนของ ค.ณ. ณัฐนิช และของนักเรียนอีก 120 คนที่สอบเข้าได้ และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยข้อมูลตามที่นางสุมาลีร้องขอ

แต่ปรากฏว่านายเจ็ดชัย จินตสุนทร ผู้ปกครองของนักเรียนหนึ่งใน 120 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ากระดาคำตอบของนักเรียนแต่ละคนก็ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นักเรียนที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข่าวสาร จึงขอให้ศาลพิพากษาเรื่องการเปิดเผยและกระดาคำตอบ ข้อสอบ และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านสังคมซึ่งยังอยู่ในชั้นพิจารณาของศาล ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงยังไม่ยอมเปิดเผยผลข้อสอบดังกล่าว

มก.

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเมื่อวันที่ 29 มกราคมว่า ขณะนี้เป็นระยะเริ่มแรกในการปฏิบัติตามกฎหมายยังเกิดความสับสนในการปฏิบัติอยู่บ้าง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกรณีที่หน่วยงานรัฐขอหรือว่าจะปฏิบัติ